



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาanakระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจำตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษาanakระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลบ้านดง บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ หลัง (รายละเอียดตามแบบแปลนและราคากลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง) ราคากลางในการสอบราคาจ้าง ในครั้งนี้ จำนวน ๙๗๓,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงใช้สัญญาแบบการปรับราคา่างานก่อสร้างได้ (ค่าK)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานประกาศสอบราคาครั้งนี้ เพียงสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๑,๙๐๐.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/กำหนดยื่น...

กำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2560 ถึงวันที่ - 6 ก.ย. 2560
ยื่นซอง ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง และวันที่ - 7 ก.ย. 2560 - ณ ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ (ชั้น ๑)
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ - 6 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ณ
ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. 2560
ถึงวันที่ - 6 ก.ย. 2560 เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
และ www.bandonglp.com หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐๕๔-๒๐๙๗๗๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายสุกรณ์ ไทยธนสุกานต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง